



ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมและการให้บริการ ที่ดำเนินการภายในพื้นที่  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการ  
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารประจำคณะฯ ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๔ มกราคม ๒๕๖๔ จึงแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ดำเนินการภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานสำรวจกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้จัดกิจกรรมในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และแจ้ง  
ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม พร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากการเตรียมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

๒. สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้จัดกิจกรรมนอกพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หากประสงค์จะ  
ดำเนินกิจกรรมต่อไปหรือยกเลิกการจัดกิจกรรมให้นำเสนอคุณสมบัติพิจารณาพร้อมเหตุผล ความจำเป็น และต้องถือปฏิบัติตาม  
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อย่างเคร่งครัด

๓. งดการให้บริการสืบค้นข้อมูลและกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ห้องสมุดคณะฯ โดยให้บริการเฉพาะการยืมและ  
คืนหนังสือเท่านั้น

๔. คณะฯ ยังคงให้บริการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร โดยกำหนดให้ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติตามมาตรการ  
และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำหนด ซึ่งต้องผ่านระบบจุดคัดกรอง  
ล้างมือด้วยเจล หรือแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากาก ในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

๕. สำหรับงานก่อสร้างหรืองานจ้างเหมาที่มีบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรหรือนักศึกษาคณะฯ เข้ามาในพื้นที่  
ทางหน่วยงานเจ้าของงาน ต้องดำเนินการสอบถาม timeline ของบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ได้  
เข้ามาทำงานหรืออย่างน้อย ๑๔ วันย้อนหลัง

๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานนี้ ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
เป็นผู้วินิจฉัยโดยการเสนอแนะของหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศไว้แล้ว  
และให้ถือคำวินิจฉัยเป็นที่ยุติ

๗. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ติดตาม  
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

สำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวจรรณี ยะพิเพ)

พนักงานปฏิบัติงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พองสมุทร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์